



ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ BUTCHER

จับกุม 2 เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ kingpigs1.com และ duckystars.com

พบยอดเงินหมุนเวียน รวมทั้ง 2 เครือข่าย ปีละกว่า 480 ล้านบาท

ตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง มูลค่ากว่า 190 ล้านบาท

ตามนโยบายของรัฐบาล โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้สั่งการให้มีการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวด

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2567) นำโดย พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.นิเวศน์ อภาวศิน รอง ผบช.สอท., พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.สอท.2 จึงร่วมกันแถลงผล ปฏิบัติการ BUTCHER จับกุม 2 เครือข่ายเว็บพนัน ออนไลน์ kingpigs1.com และ duckystars.com พบยอดเงินหมุนเวียน รวมทั้ง 2 เครือข่าย ปีละกว่า 480 ล้านบาท ตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง มูลค่ากว่า 190 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ทำการสืบสวน จับกุมผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอล และการพนันประเภท อื่นๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยประชาชนคนไทยโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ จำนวน 2 เครือข่าย คือ kingpigs1.com และ duckystars.com

สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนขออนุมัติหมายจับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 13 ราย ได้แก่ เจ้าของ 3 ราย ผู้จัดการ 1 ราย พนักงานและบัญชีม้า 9 ราย ซึ่งมีสมาชิกผู้เล่นกว่า 50,000 คน มียอดเงินหมุนเวียนปีละกว่า 480 ล้านบาท

ต่อมาได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลอาญา และศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าตรวจค้น จำนวน 4 จุด
ตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

-เงินสด 7,970,000 บาท

-โฉนดที่ดิน จำนวน 25 ฉบับ มูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท

-รถยนต์ จำนวน 5 คัน ได้แก่ Porsche 911 carrera4 GTS, Tesla Model3, Toyota Majesty, Ford Raptor, Suzuki Swift รวมมูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท

-นาฬิกา Patek Philippe จำนวน 2 เรือน มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท

-สมุดบัญชี บัตรกดเงิน โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รวมมูลค่าของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า 190 ล้านบาท

จากการปฏิบัติการในครั้งนี้อาจจับกุมผู้ต้องหา ได้รวมทั้งสิ้น 4 ราย คือ เจ้าของ 3 ราย ผู้จัดการ 1 ราย โดยดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จะดำเนินการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยในทุกมิติ และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมไทย

ขอบคุณที่เผยแพร่ข่าวสาร

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี